

รายงานผลการขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

การประชุมประจำเดือน เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖



เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ประกอบด้วยผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๕๓ คน เข้าร่วมการประชุม โดยมี นายณพวิชัย ศรีโหม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลด่าน เป็น ประธานเปิดงาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียด เนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรม ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำ หลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง ยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do s & Don ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ และการดำเนินงานตามประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การให้ความรู้ใน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้ บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานโดยยึดถือระเบียบกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกำกับ ความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ

การณรงคร่วมใจด้านการทุจริต คอร์ปชั่น ZERO TOLERANCE





วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นำโดย นายณพวิชัย ศรีโหม นายก องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ร่วมกับผู้ช่วยบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง รณรงค์ร่วมใจด้านการทุจริต คอร์ปชั่น ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อ การทุจริต ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เฉย และเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง ข้าราชการฝ่ายการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การ บริหารส่วนตำบลด่าน ให้ประพฤติ ปฏิบัติตน ของผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและ บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านให้เป็นไปตามประกาศ ประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร ประกาศประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และประกาศประมวล จริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงแนวทางปฏิบัติตาม (Do s Don ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ และการดำเนินงานตามประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)